

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố khóa III (ngày 5 và 6/02/1988)

Hội đồng nhân dân thành phố khóa III đã kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 1987, xem xét và quyết định kế hoạch và ngân sách năm 1988, đồng thời góp ý về sự chỉ đạo quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

Qua các báo cáo và đề án trình bày các vấn đề nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận nhất trí nhận định rằng:

- Năm 1987 là một năm thành phố Hồ Chí Minh đứng trước những vấn đề kinh tế - văn hóa, xã hội và đời sống hết sức khó khăn, nóng bỏng, phức tạp, nhưng do nắm vững nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo sát sao và giúp đỡ kịp thời của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, dưới sự lãnh đạo nhạy bén sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có sự nỗ lực và sáng tạo, phát huy tính năng động tập thể trong việc tổ chức quản lý điều hành nên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xuất nhập khẩu, tăng cường năng lực sản xuất, tháo gỡ về đời sống, bước đầu tạo được một số điển hình tốt cho cơ chế quản lý mới.

- Tuy nhiên, tình hình kinh tế văn hóa, xã hội và đời sống vẫn chưa được cải thiện, một số mặt tình hình như: lưu thông phân phối còn diễn biến xấu hơn, giá cả leo thang đột biến, đời sống các tầng lớp lao động nghèo, những người làm việc ăn lương tiếp tục giảm sút; tệ nạn và tiêu cực xã hội phát triển, tâm trạng xã hội còn nặng nề, lo lắng.

Để tạo được thế và lực cải thiện được tình hình năm 1988, năm bản lề để tiến lên ổn định được cơ bản tình hình kinh tế xã hội trong năm 1990. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua các vấn đề kế hoạch kinh tế - xã hội - đời sống và ngân sách năm 1988 do Ủy ban nhân dân thành phố đã trình bày, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm sau đây:

1/ Phân đấu hoàn thành các kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1988, với mục tiêu giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phải tăng từ 18% trở lên so với năm 1987.

2/ Tích cực thực hiện tốt 5 chương trình mục tiêu của thành phố: Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu, chương trình phục vụ nông nghiệp, chương trình phân phối lưu thông và chương trình xã hội bằng các biện pháp tích cực và vận dụng các chính sách chế độ để giải phóng năng lực sản xuất đã nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

3/ Chuyên mạnh nền sản xuất của thành phố sang nền sản xuất hàng hóa phát triển, hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa; mạnh dạn khai thác và

phát huy tiềm năng của 5 thành phần kinh tế, tạo năng lực tích lũy mới từ nội bộ nền sản xuất và tiềm năng của thành phố.

4/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, dồn sức xây dựng xong các công trình trọng điểm; tích cực trang bị kỹ thuật và đổi mới kỹ thuật cho các ngành kinh tế quan trọng then chốt của thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà đất theo luật pháp, có quy chế. Tăng cường công tác quản lý công trình đô thị và ban hành quy chế quản lý các công trình đô thị, khắc phục tình trạng thiếu sót hiện nay.

5/ Ra sức chuyên toàn bộ các hoạt động phân phối lưu thông, xuất nhập khẩu sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa, gắn liền với sản xuất, phục vụ cho sản xuất và đời sống. Ra sức quản lý tốt hơn giá cả thị trường giải quyết tốt tiền mặt cho các cơ sở tiểu thủ công; giải quyết hợp lý hơn vấn đề thuế và chống thất thu thuế. Chấm dứt việc sử dụng tư thương vô nguyên tắc, mua bán long vòng, kinh doanh sai chức năng, chạy theo cách cân đối chi tiêu bằng chênh lệch giá. Chú ý tháo gỡ tình trạng chiếm vụn vốn của các cơ sở...

6/ Đời sống của nhân dân lao động đang đặt ra bức bách, vì vậy phải tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề về đời sống, thay đổi cơ chế lao động tiền lương trong các ngành sản xuất, đặc biệt đối với công nhân, đồng thời giải quyết công bằng, thỏa đáng thu nhập đối với khu vực hành chính sự nghiệp và thợ thủ công. Dành một quỹ dự trữ để cứu trợ đồng bào gặp cảnh khó khăn, đói khổ.

Đối với nông dân ngoại thành, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm sản xuất có lãi 30 - 40% để cải thiện đời sống và tái sản xuất mở rộng.

7/ Quản lý chặt chẽ mọi hoạt động văn hóa xã hội - giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao, văn hóa thông tin, thương binh xã hội phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Tăng cường thích đáng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hướng vào phục vụ các chương trình mục tiêu; thực hiện tốt nghị quyết Bộ Chính trị về công tác văn hóa văn nghệ, đấu tranh chống các hoạt động tiêu cực, chạy theo doanh thu. Ủy ban nhân dân thành phố cùng Ban Văn xã của Hội đồng nhân dân thành phố khẩn trương chuẩn bị đề án về công tác văn hóa xã hội để Hội đồng nhân dân xem xét quyết định trong kỳ họp tới.

8/ Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, triệt để chống đầu cơ buôn lậu, chống thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cuộc vận động chống tiêu cực trong nội bộ cơ quan Nhà nước ở các cấp, các ngành nhất là các ngành hoạt động về kinh tế, tài chính, có hàng hóa, vật tư, tiền vốn và đấu tranh giảm phạm pháp hình sự, giảm trọng án, giảm tiêu cực ngoài xã hội.

9/ Thực hiện tốt việc kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, giảm biên chế hành chính gián tiếp, tiếp tục thực hiện tốt việc phân công phân cấp cho quận, huyện, phường, xã. Định lại biên chế hợp lý, tinh gọn, trong sạch hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt, đào tạo, bồi dưỡng bố trí lại cán bộ có năng lực, có phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ. Vận dụng tốt chính sách đối với các bộ công nhân viên chức nghỉ hưu, mất sức và chuyển sang sản xuất.

10/ Đẩy mạnh phong trào “công khai hóa và dân chủ hóa”, đề cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giáo dục vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành pháp luật Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 1988; thực hiện tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành phong trào quần chúng.

Chống mọi hiện tượng áp bức quần chúng nhân dân; giải quyết tích cực, dứt khoát các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ cùng nhau xây dựng quy chế kết hợp công tác giữa cơ quan chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động và thúc đẩy dân chủ hóa công tác quản lý Nhà nước, trước mắt tiếp tục động viên phong trào vận động mua công trái đợt 2, đạt được mục tiêu 3 tỷ đồng năm 1987 - 1988, trong đó dành 50% sử dụng cho việc cải tạo mạng lưới điện thành phố và góp phần với Trung ương sớm hoàn thành công trình thủy điện Trị An.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nói trên và các chỉ tiêu cụ thể trong các dự án báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Hội đồng nhân dân thành phố còn nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao trình độ và năng lực quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp, nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ mạnh mẽ tích cực của Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Kỳ họp đã thông qua quyết toán ngân sách năm 1986, bầu cử bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh án, hai Phó Chánh án, hai Thẩm phán của Tòa án nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố kết thúc kỳ họp lần thứ 11 đón chào Xuân Mậu Thìn đang tới với niềm tin vững chắc vào sự thắng lợi không đảo ngược được quá trình đổi mới ở thành phố chúng ta.

Nhân dịp Tết Mậu Thìn 1988, Hội đồng nhân dân thành phố thân ái gửi tới Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, lực lượng công an, các tôn giáo, các Hội đoàn, các ngành, các cấp, các tầng lớp quần chúng lao động, trí thức ở thành phố ta lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới. Hãy cùng nhau tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo đẩy lên phong trào cách mạng sôi nổi nhằm mục đích cao nhất là “Tất cả cho sản xuất, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1988, tạo cơ sở vững chắc cho năm 1989 - 1990”.

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Đã ký: Phan Văn Khải**